

Hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh bất hạnh, từ lâu đã là một truyền thống tốt đẹp của cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Kharkov, Ucraina. Trong nhiều năm qua, không ít thành viên cộng đồng, vì những nguyên nhân khác nhau, bị rơi vào cảnh khó khăn, đau yếu, không còn khả năng tìm kiếm cơ hội sinh kế, đã được Hội người Việt Nam, các tổ chức hội đoàn và bà con giúp đỡ chu đáo trên tinh thần tận tình ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

Trong những năm gần đây, mặc dù tình hình chiến tranh, khủng hoảng kinh tế khiến nhiều người dân di tản và hoạt động kinh doanh của bà con người Việt ở Kharkov, những công tác thiện nguyện trong cộng đồng vẫn luôn được quan tâm hàng đầu, được coi là một hoạt động quan trọng của cộng đồng. Các hội người Việt tại đây không có bất cứ đóng góp nào cho cộng đồng, nhưng khi cần giúp đỡ, những tấm lòng Việt Nam vẫn luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay nhân ái mà không hề có sự phân biệt nào.



Ông Phạm Gia Thủy (thứ hai từ phải sang) được người thân đón tại sân bay Nội Bài, sau khi được công nhân giúp đỡ cho bởi Hội người

Cách đây không lâu, một người ở trong tình trạng hoàn toàn vô vọng đã được Hội người Việt Nam tại Kharkov và bà con công nhân giúp đỡ cho bởi Hội người, và với sự đùm bọc của người thân ở quê nhà. Đó là ông Phạm Gia Thủy, sinh năm 1946, thời Liên Xô từng là cán bộ quản lý lao động tại thành phố Lugansk, Miền Đông Ucraina. Sau này, ông chuyển về Kharkov sinh sống, nhưng trong nhiều năm liền, cuộc sống của ông rất bấp bênh, vì giấy tờ tùy thân bị thất lạc hết và không có công việc gì nên đành nuôi bòn thân. Vài năm cuối, ông thậm chí không có chỗ ở, phải tá túc như nhà người quen, hoặc công nhân ngoài đường phố như những người vô gia cư bòn x.

Đã hơn một tuần, ông Thủy được anh chị em công nhân lao động ở Lugansk trước đây khuyến khích và trợ giúp kinh phí cho việc mua vé đoàn thể gia đình, nhưng do mức chi phí hoàn cảnh của mình nên ông luôn lưỡng lự, có khi đã quyết định về quê nhưng phút cuối lại thay đổi, không về nữa. Cho đến thời gian gần đây, khi đã tuổi cao, sức yếu và phía trước không còn bất cứ hy vọng nào, ông đã bước tiếp theo Hội người Việt Nam tại Kharkov và người quen giúp đỡ, để được về quê an hưởng tuổi già. Ông được Ủy ban Nghĩa Tình của Hội giúp làm giấy tờ tùy thân và được bà con quyên góp để tiền mua vé máy bay.



Tôi là Phạm gia Thụy
Hôm nay trước giờ lên máy bay
Về Việt Nam tôi muốn nói lên một
Vài câu chữ
Đến Ban Lãnh đạo Hội người
Việt Nam tại thủ Xapkiob. giúp đỡ
và tất cả bà con Việt Nam đã giúp
cho tôi sự thương cảm rất lớn giúp
đỡ tôi đến nay đã có về máy bay
và lên các Thủ tục đi bay về nước
Tôi muốn tỏ lòng Cảm ơn đến Ban
Lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Xapkiob
và toàn thể bà con người Việt Nam
tại chợ Bapdaoba -
xin trân trọng Cảm ơn
Thuy
Phạm gia Thụy

Đang giúp đỡ ông Phạm Gia Thụy người hàng
ngày, 17 tháng 11 năm 2019 lúc 16:46
đang giúp đỡ ông Phạm Gia Thụy người hàng